

สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกฯ (นายวิษณุ เครืองาม)  
ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)  
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  
ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ประชุม	มาตรการ/การดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓	<p><b>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</b></p> <p>๑. ให้มีการบูรณาการจัดระบบการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและภาคประชาชน ที่ต่างมีเจตนาและความตั้งใจที่จะสนับสนุนการดำเนินการของรัฐ โดยขอให้ศูนย์ปฏิบัติการแต่ละด้านเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค</p> <p>๒. ให้ติดตามผลกระทบจากการประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของประชาชนทุกกลุ่มและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือเยียวยา</p>	<p>- สนง.สาธารณสุขจังหวัด</p> <p>- ที่ทำการปกครองจังหวัด</p>
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓	<p><b>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</b></p> <p>๑. ให้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดศูนย์บริการและร้านค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์ตามความเหมาะสมเพื่อบริการประชาชน</p> <p>๒. ให้เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอม สำหรับหน่วยงานที่ถูกบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริง เร่งดำเนินการตรวจสอบยืนยันและประสาน สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป</p> <p>๓. ให้ทุกหน่วยงานตรวจเตรียมมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากมีการเพิ่มมาตรการหรือยกระดับการใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๔. หลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีการโอนอำนาจตามกฎหมายต่างๆ กว่า ๕๐ ฉบับ มาเป็นของนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามหากนายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวให้เจ้ากระทรวงที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ยังคงใช้อำนาจได้ตามปกติ และกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อกรุณาทราบด้วยเพื่อความเป็นเอกภาพ</p>	<p>- สนง.สถิติจังหวัด</p> <p>- ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน</p> <p>- ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน</p> <p>- ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน</p>
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓	<p><b>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</b></p> <p>๑. ให้แจกจ่ายแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และมาตรการควบคุมโรคให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น</p> <p>๒. ให้ประเมินตัวเลขและสถิติการดำเนินการตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบริเวณชายแดน พื้นที่ขึ้นในและกรุงเทพฯ</p>	<p>- สนง.สาธารณสุขจังหวัด</p> <p>- สนง.สาธารณสุขจังหวัด</p>

วันที่ประชุม	มาตรการ/การดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>มาตรการสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้าพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ให้ขยายการกำหนดระยะเวลาบังคับอำนาจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ทำการปกครองจังหวัด</li></ul>

\*\*\*\*\*